



งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร.0-5387-3046-7
www.mju.ac.th/prmaejo

หนังสือพิมพ์

ลานนาทูเดย์
Lanna Today สื่อสารความรู้
เคียงคู่คุณธรรม

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2551



แม่โจ้ชวนเลี้ยงกวางเชิงเศรษฐกิจ ถูกกฎหมาย สร้างรายได้

“กวาง” เป็นสัตว์กีบ มีสี่กระเพาะ สามารถกินหญ้า ใบไม้ และทะเปเปลือกต้นไม้เป็นอาหารได้ กวางเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องที่กินพืชพรรณได้มากกว่าวัวและควาย จึงจัดว่าสามารถตอบสนองต่อพืชอาหารสัตว์ได้ดีกว่าปศุสัตว์ชนิดอื่นๆ นับเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่เกษตรกรเริ่มให้ความสนใจเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกใหม่สำหรับการเปิดตลาด

กวางสามารถให้ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น
เนื้อกวาง: มีโปรตีนสูง คอล레스เตอรอลต่ำ
หนังกวาง: เมื่อฟอกแล้วมีความเหนียวทนทาน และนิ่มมาก
กระดูก หาง และเอ็น: สามารถขายได้
เขาแก่: มีการแตกกิ่งแขนง นำไปประดับบ้าน

ได้สวยงาม
เขากวางอ่อนและเลือด: มีคุณค่าทางอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์สูงกว่าปศุสัตว์ชนิดอื่น เพราะมีสรรพคุณทางยาช่วยกระตุ้นประสาท บำรุงเลือด และบำรุงร่างกาย ซึ่งคนจีนรู้จักใช้ประโยชน์มาเป็นเวลานานแล้ว

การเลี้ยงกวางเชิงการค้าจึงให้ผลตอบแทนที่



สูงกว่า เมื่อเทียบกับการเลี้ยงปศุสัตว์ชนิดอื่น เช่น เนื้อกวาง ราคา กิโลกรัมละ 600-1,000 บาท หนังกวาง ผืนละ 600-1,000 บาท (แล้วแต่ขนาด) เขากวางอ่อนอบแห้ง กิโลกรัมละ 8,000-10,000 บาท ปัจจุบันมีหลายประเทศที่เลี้ยงกวางเป็นการค้า เช่น อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน ไต้หวัน เกาหลีใต้ เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฯลฯ

อาจารย์บุญธรรม บุญเลา ฝ่ายพัฒนาเกษตรที่สูง สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “การเลี้ยงกวางในประเทศไทยนั้นได้ทำกันมานานแล้ว แต่เป็นการเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์ และขยายพันธุ์ ซึ่งดำเนินการโดยกรมป่าไม้

กรมปศุสัตว์ และการเลี้ยงตามสวนสัตว์ต่างๆ ในอดีตนั้น การเลี้ยงกวางเพื่อการค้ามีน้อยมาก เนื่องจากข้อจำกัดที่ว่า กวางเป็นสัตว์ป่าที่มีกฎหมายคุ้มครอง เอกชนไม่สามารถนำมาเลี้ยงขยายพันธุ์ได้อย่างเปิดเผย แต่เมื่อปี พ.ศ. 2535 รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฉบับใหม่ ซึ่งอนุญาตให้เอกชนสามารถเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางชนิดได้ เช่น กระเจงเล็ก เก้ง เนื้อทราย และกวางม้า ฯลฯ แต่ต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้ก่อน

พันธุ์กวางที่สามารถเลี้ยงได้ในประเทศไทย ได้แก่ กวางแดง กวางม้า กวางรูซ่า กวางซีก้า ซึ่งประชากรกวางรูซ่ามีมากที่สุดแต่มีขนาดเล็ก ดังนั้น ถ้าจะให้ได้ผลตอบแทนดี

ยิ่งขึ้น ควรเลี้ยงกวางลูกผสมระหว่างกวางม้าและกวางรูซ่า เพราะจะทำให้ได้เนื้อมากและเขานานใหญ่กว่ารูซ่าพันธุ์แท้ อีกประมาณ 40-50% และพันธุ์กวางลูกผสมจะมีราคาตัวละ 18,000-25,000 บาท ซึ่งแพงกว่ารูซ่า ปัจจุบันจึงมีเอกชนนำเข้าพันธุ์กวางแดงจากประเทศอังกฤษ และสหกรณ์กวางนำเข้าพันธุ์กวางรูซ่าจากนิวคาลิโดเนีย เพื่อทำการตลาดเชิงเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น”

อ.บุญธรรมจึงแนะนำมายังเกษตรกรที่กำลังมองหาทางเลือกใหม่ในการเลี้ยงสัตว์เชิงเศรษฐกิจ ให้ลองศึกษาข้อมูลเรื่องกวางเหล่านี้เพิ่มเติม โดยเฉพาะด้านการตลาดที่ยังมีคนทำอยู่น้อย ดังนั้น หากท่านใดสนใจซื้อพันธุ์กวางรูซ่า และกวางม้าลูกผสมรูซ่า สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาเกษตรที่สูง สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 0-5387-5108 หรือ 08-1961-7975 (กนกวรรณ แซ่หล้อ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 08-6194-4797)